

# ดวงออนไลน์

(15 สิงหาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

## ที่ดินของผม เจ้าที่แรงจะอย่างไรดี

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของท่านผู้ใช้นามว่า “พิษณุโลก” เกิดวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2507 เวลา 21.30 น. พิษณุโลก เพศชาย

ดวงของคุณพิษณุโลกตามตำราโหราศาสตร์การตะ ถือว่ามีจุดดีอยู่หลายจุดทีเดียว ทำให้ชีวิตของคุณในอดีตที่ผ่านมาถือว่า มีความมั่นคง อุดมสมบูรณ์พอสมควร

บิดามารดาของคุณให้ความรัก ความอบอุ่นแก่คุณได้มากในตอนที่คุณยังเล็ก และ ท่านน่าจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษามาก มีหน้าตามีตาในสังคมพอสมควร

ชีวิตในช่วงเด็กจนกระทั่งถึงวัยทำงาน ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จตามครรลองของชีวิต จากนั้น คุณน่าจะได้รับการรดน้ำทิพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ทำนองนี้

แต่ก็น่าจะมีการสูญเสียอะไรที่สำคัญบางอย่าง

คำถามแรก ปัจจุบันทำที่พักรักษาตัวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท คอนโด พื้นฐานของดวงชะตาดี เหมาะกับการทำธุรกิจ หรือ ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หรือไม่

ดวงดาวที่เข้มแข็งของคุณสนับสนุนให้คุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้ครับ

นอกจากนี้ ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณจะมีโชคจากแดนไกล หรือ กิจการต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อรวมความกันแล้ว ผมเห็นว่า การที่คุณสร้างห้องพักให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น น่าจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับดวงชะตาของคุณแล้วครับ

แต่ในช่วงปีเศษที่ผ่านมา คุณค่อนข้างจะเหนื่อยใจ และ กาย อาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากในการลงทุนอะไรใหม่ๆ หรือ ต้องมีเหตุใช้จ่ายเงินทองจนเก็บเงินไม่อยู่ และงานอาจจะ มีปัญหา

ในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นช่วงที่ดวงดาวอาจจะสร้างความเดือดร้อนเสียหายอย่างไม่คาดคิดให้แก่คุณในเรื่องการเงิน ความวุ่นวายในครอบครัว หรือ ความหนักอกหนักใจได้

และอาจจะมีความขัดแย้งกันในครอบครัว กับ ภรรยาก็ได้ หากคุณมีภรรยา ก็ขอให้ระวังและเตรียมพร้อมที่จะรับมือ

หลังจากนั้น นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2560 ก็ให้ระมัดระวังเตรียมพร้อมในเรื่องกิจการงานที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องรายได้ หรืออาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วน(หากคุณมีหุ้นส่วน) หรืออาจจะมีปัญหากับคู่ครอง หรือ ชีวิตคู่ที่อาจจะมี ความขัดแย้ง

ก็ต้องทำใจเย็นๆไว้ อย่างวู่วาม

ช่วงเวลาดังกล่าวให้ระมัดระวังในเรื่องคดีความ และไม่ควรริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ หรือ ลงทุนอะไรใหม่ๆ รวมทั้งรายรับที่คาดหวังก็อาจจะไม่เป็นไปตามหวัง หรือ มีเหตุทำให้เงินทองไหลออกจนอาจเป็นหนี้เป็นสินได้

คำถามที่สอง เกสต์เฮาส์ที่สุขุมวิทค่อนข้างประสบความสำเร็จ แต่ที่อนุสาวรีย์ ลูกค้าไม่ค่อยดี ทำให้ค่อนข้างเหนื่อย มีคนบอกว่าเจ้าที่แรง ตามดวงชะตา น่าจะดำเนินการต่อ หรือ หยุด และประกาศขาย

อันที่จริงเรื่องแบบนี้ ผมไม่ค่อยอยากทำนายเท่าไรหรอก เพราะบางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องมง่าย แต่ในเมื่อคุณถามมา ผมก็จะตอบ

ในดวงชะตาของคุณนั้น ถ้าจะพยากรณ์ตามรูปจักราศี ก็สามารถพูดได้ว่า ในที่ทำงานของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางสถิตอยู่ตามที่มีคนบอกคุณมาก่อน

แต่อย่างที่ผมได้พยากรณ์ไปว่า ประมาณปีเศษที่ผ่านมา คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงิน เรื่องการงาน และรายได้ ซึ่งอ่านจากดวงดาวดวงอื่นที่มากกระทบตัวคุณ

แต่หากคุณคิดว่า เจ้าที่ค่อนข้างแรงในเกสต์เฮาส์แห่งใหม่ของคุณ ก็ทดลองทำพิธีตามแบบไทยๆ ดู ด้วยการทำพิธีกราบไหว้ เคารพบูชาเจ้าที่เจ้าทางที่ท่านสถิตอยู่ที่นี่มาก่อนเรา

ผมไม่เคยลบหลู่เรื่องเหล่านี้ครับ เพราะผมเชื่อเสมอว่า สิ่งที่เราองไม่เห็น ไม่ใช่ว่าจะไม่มี และไม่เชื่อว่า สิ่งทีวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ จะเป็นเรื่องเหลวไหลมง่าย

เพราะฉะนั้น ผมก็ขอแนะนำให้ตั้งศาลขึ้นมากกราบไหว้เพื่อขอให้คนที่อาศัยอยู่มีความอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ใช่เข้ามาอยู่แล้วร้อนรนไปหมด

เมื่อกราบไหว้บูชาเรียบร้อยแล้ว ตัวคุณเองก็ต้องหมั่นทำบุญสุนทาน สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผลบุญที่คุณได้ทำขึ้น ส่งให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเทวดารักษ์ที่ดูแลที่ทางของคุณ เพื่อให้ท่านปกป้องดูแล อย่าให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแก่ผู้มากพัก และ เจ้าหน้าทีของคุณ

ผมเชื่อว่า พลังแห่งความดี พลังแห่งบุญ จะช่วยทำให้เมฆหมอกที่มัวชั่วปกคลุมอยู่ข้างหน้าเบาบางลง แต่อย่างไรก็ตาม ดวงชะตาของทุกคนก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่ดี และ ต้องเจอกับเวลาที่ร้ายทุกคน

ก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมด้วยความไม่ประมาท เพื่อรับมือกับช่วงเวลาที่ไม่ดีของเราอย่างมีสติ ด้วยการใช้ธรรมะนำทาง

หวังว่าจะพอเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้คุณนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณพิษณุโลก ช่วยศกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณสว่าง ครับ

